



## INSURANCE PRODUCT

### กรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้จัดทำร่างกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อให้คุ้มครองในความรับผิดของผู้เอาประกันภัยรับดำเนินการตามสัญญาโลจิสติกส์ ให้รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีความคุ้มครอง 2 ส่วนคือ คุ้มครองความเสียหายสำหรับของที่อยู่ระหว่างขนส่ง และความรับผิดต่อของในสถานที่จัดเก็บ ซึ่งมีความแตกต่างจากกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งคือ ไม่ต้องแจ้งรายละเอียดของพาหนะขนส่ง (declared vehicle) และเพื่อให้กรรมธรรม์ประกันภัยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของภาคธุรกิจของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จึงได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์กับบริษัทสมาชิกไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขร่างกรรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หลังจากนั้นสมาคมฯ ได้เตรียมที่จะยื่นขอรับความเห็นชอบในหลักการแบบและข้อความกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อนายทะเบียน และแจ้งบริษัทสมาชิกยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นลำดับต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศิริพร สุโรจนกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512

### เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองสำหรับรถขนคนโดยสารระหว่างประเทศ

ด้วยพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 กำหนดให้ผู้ประกอบการรถขนคนโดยสารระหว่างประเทศ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายของผู้โดยสาร โดยกรมการขนส่งทางบกจะออกประกาศกระทรวงกำหนดให้ผู้ประกอบการรถขนคนโดยสารระหว่างประเทศ จะต้องจัดให้มีการประกันภัย โดยมีความคุ้มครองถึงความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจของผู้โดยสารอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความรับผิดในความเสียหายกรณีคนโดยสารและสัมภาระไปถึงจุดปลายทางล่าช้า และความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง ซึ่งในเรื่องนี้คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองและการขยายอาณาเขตความคุ้มครองสำหรับรถขนคนโดยสารระหว่างประเทศ และกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อรองรับประกาศกระทรวงดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

### เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผู้ประสบภัยที่อยู่นอกเรือสำหรับโดยสาร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีนโยบายกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ไม่ทำหลายสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการเดินทางเรือในน่านน้ำไทย และพระราชบัญญัติเรือไทย ซึ่งมีกรรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร และมีการขยายความคุ้มครองพนักงานประจำเรือเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่ 3 ที่อยู่นอกเรือโดยสาร หรือเรือનાเที่ยว ในกรณีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อรองรับนโยบายเรื่องดังกล่าว สำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จึงได้มีการหารือร่วมกันและเห็นควรขยายความคุ้มครองไปยังบุคคลที่อยู่นอกเรือสำหรับโดยสารให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารเรือโดยสาร โดยการจัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายภายใต้กรรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์ 02256 6032-8 ต่อ 522

## INSURANCE UPDATE

### โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 7

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 7” เพื่อค้นหานักเรียนที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งรางวัลทุนการศึกษาสูงสุด 100,000 บาท พร้อมรับโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชทินนิตตามาตุ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

**รางวัลชนะเลิศ** ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ

ได้แก่ โรงเรียนศรีธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1** ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่จากนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท

พร้อมโล่จากประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน กุหลาบมอญ) จังหวัดนครปฐม

**รางวัลพิเศษ** (คะแนนเป็นลำดับที่ 4)

ได้รับทุนการศึกษา สนับสนุนโดย สถาบันประกันภัยไทย จำนวน 5,000 บาท

ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาการ จังหวัดน่าน

**รางวัลพิเศษ** (คะแนนเป็นลำดับที่ 5)

ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนโดย สถาบันประกันภัยไทย จำนวน 3,000 บาท

ได้แก่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์



### ผลักดันให้ภาครัฐอนุญาตให้นำเบี้ยประกันภัยสุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้

ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมให้นำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไปยังคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ดี และเพื่อแบ่งเบาภาระของหน่วยงานรัฐบาลในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบในมาตรการเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้มาตรการดังกล่าวข้างต้น สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สมาคมฯ จึงได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อสนับสนุนข้อเสนอการนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์ 02256 6032-8 ต่อ 522

## INSURANCE UPDATE

### การปรับเพิ่มความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ด้วยได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์รถยนต์รวมรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยคำสั่งดังกล่าวได้มีการปรับจำนวนเงินความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

พร้อมนี้ทางสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดแนวปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนฉบับดังกล่าว โดยบริษัทประกันภัยที่ไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยตามคำสั่งนี้ได้ ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยเดิมออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2559 แต่บริษัทจะต้องยึดถือตามแบบและข้อความที่มีกรณแก้ไขตามคำสั่งนี้ รวมทั้งในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยที่เริ่มให้ความคุ้มครองก่อนวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ประชุมร่วมระหว่างสำนักงาน คปภ. กับบริษัทประกันภัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้เห็นชอบร่วมกันว่าให้ปรับเพิ่มความคุ้มครองดังกล่าวไปตามคำสั่งนายทะเบียนฉบับนี้สำหรับกรณีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ [https://www.tgia.org/gia\\_insurance-TH\\_8](https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_8) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสริน ตั้งสิริมรดก โทรศัพท์ 02256 6032-8 ต่อ 517

เดิม 50,000 บาท/คน <b>ใหม่ 80,000 บาท/คน</b> ค่ารักษาพยาบาล 	เดิม 200,000 บาท/คน <b>ใหม่ 300,000 บาท/คน</b> ความเสียหายต่อชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 	เดิม 200,000 บาท/คน <b>ใหม่ 200,000 - 300,000 บาท/คน</b> สูญเสียอวัยวะ 
<b>วินละ 200 บาทไม่เกิน 20 วัน</b> ชดเชยรายได้ 	<b>ความคุ้มครองรวมสูงสุด</b> เดิม 204,000 บาท/คน <b>ใหม่ 304,000 บาท/คน</b> รักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร หรือ เสียชีวิต 	

### โครงการอบรมความรู้ประกันภัยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล

คณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผลมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินโครงการอบรมความรู้ประกันภัยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล (Training for the trainers) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการประกันภัยและความรู้ในโครงการประกันภัยแต่ละเรื่องให้แก่ตัวแทนที่จะไปถ่ายทอดความรู้ต่อเกษตรกรซึ่งเป็นการผลักดันให้การประกันภัยพืชผลเข้าไปเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร โดยได้กำหนดดำเนินโครงการใน 8 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงราย และนครศรีธรรมราช เป็นลำดับ ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดอบรมเปิดโครงการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวพวงนีย์ ธนวานิช ประธานคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมีตัวแทนที่จะไปถ่ายทอดความรู้ต่อเกษตรกรจาก อ.ก.ส. เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 200 คน เพื่อให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายธนพล ตรีหัตถ์ โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 513

### ผลักดันให้นำเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งไปหักค่าใช้จ่ายในทางภาษี

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงการคลังได้ทำการศึกษาเรื่องการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 สำหรับผู้ส่งออกที่ใช้บริการผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นผลดีในการช่วยลดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผู้ส่งออกต้องชำระไปก่อน และขอคืนภายหลัง รวมทั้งเพื่อจูงใจให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการกำกับดูแลของภาครัฐ และสร้างระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออก โดยในส่วนของสมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้จัดทำข้อเสนอการกำหนดให้นำเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งไปหักค่าใช้จ่ายในทางภาษี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ส่งออกซื้อประกันภัยทางทะเลและขนส่งกับบริษัทประกันภัยไทยมากขึ้น โดยมีมาตรการจูงใจทางด้านภาษี โดยสมาคมฯ ได้นำส่งข้อเสนอไปยังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการผลักดันข้อเสนอการนำเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งไปหักค่าใช้จ่ายในทางภาษี เพื่อขอให้หารือกับภาครัฐต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศิริพร สุโรจนกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512

## EVENT & ACTIVITIES

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559	โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60	โครงการอบรมความรู้ประกันภัยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล (Training for the trainers)	โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559			โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559	ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.)	สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Executive EQ for Excellence	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559	โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60	โครงการอบรมความรู้ประกันภัยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล (Training for the trainers)	โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่น จังหวัดอุตรดิตถ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559			โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559	ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย	สัมมนา Thailand Non-Life Insurance Human Capital Management 2015 & Post Survey Non-Life Insurance Industry	โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ